

จะเรียกว่าเป็นรัฐมนตรีล้มตลกก็ได้สำหรับ **คุณวิเชษฐ์ เกษมทองศรี** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในเมื่อเขาใหญ่ภาคเหนือต่างไม่มีใครยอมใคร จึงเป็นเหตุให้นายใหญ่ต้องเอาเด็กในบ้านมาเป็นรัฐมนตรี

หากไม่เช่นนั้นเมื่หวังพรรคแตกครับ?

จะว่าไปแล้วผมเชื่อว่า **คุณวิเชษฐ์ เกษมทองศรี** เองกำลังสนุกสนานกับการเป็น **ประธาน ปตท.** มากกว่าจะมาเป็นรัฐมนตรี แต่ด้วยที่ว่าเขาใหญ่ภาคเหนือต่างไม่มีใครยอมใคร **"เจ็ด"** อยากให้ **คุณปริษา เร่งสมบูรณ์สุข** นั้น เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ต่อไปอีกสักระยะ

แต่ทว่า **"ดร.(ย.ย)"** ก็อยากให้ **คุณวิสาร เตชะธีราวัฒน์** มานั่งเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากว่าในยุคที่ **คุณปริษา เร่งสมบูรณ์สุข** นั้น แก้อื้อรัฐมนตรีว่าการฯ นั้นได้สร้างความไม่สบายใจให้กับ **"ดร.(ย.ย.)"** เอาไว้หลายประการ โดยเฉพาะกับเรื่องข่าวจะไม่มีการต่ออายุให้กับ **"ท่านปลัดโชติ"** หากนั่งครบเทอมในปีหน้าหรือกับการที่ข่าวป่าไม้เอาใจออกห่าง แม้กระทั่งไม่ยอมไปเก็บกวาด

หมายเหตุ บ้านเมือง

ตาอิน+ตานก=ตาอยู่

สนามกีฬาให้ยามมีการแข่งขันนัดสำคัญๆ

สำหรับ **คุณวิเชษฐ์ เกษมทองศรี** นั้นถือได้ว่าเป็นนักประสานมือหนึ่งครับ ก็เป็นเรื่องถูกต้องที่ **"นายใหญ่ดูไบ"** จัดส่งมาเป็นตาอยู่เพื่อไม่ให้พรรคแตก นอกจาก **"นายใหญ่ดูไบ"** จะไว้วางใจแล้ว **"คุณหญิง"** ก็พึงพอใจด้วยเช่นกัน เพราะข่าวว่า ครม.นัดนี้เด็กที่ **บ้านจันทร์สองหล้า** กินแห้วไปหลายคน รวมถึงพี่ชายด้วยคนหนึ่ง...ฮา!!!

ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าเมื่อ **คุณวิเชษฐ์ เกษมทองศรี** มาเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด?

เนื่องจากว่าในปลายปีจะมีข้าราชการระดับ 10 เกษียณอายุราชการหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมกรมระหว่าง กรม

ป่าไม้กับกรมอุทยานแห่งชาติ นั้นหาก **คุณวิสาร เตชะธีราวัฒน์** มานั่งเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

คุณบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ จะต้องตั้งทามไว้คู่แข่ง แต่ในเมื่อนานที่นี้ไฟพลิกก็ต้องจับตามอง **"ผู้ตรวจตั้ง"** ผู้มาขบารมีเนื่องจากจะมีญาติผู้ใหญ่แก้อื้อรัฐมนตรีฯ

ความรู้ความสามารถก็ไม่เป็นสองรองใคร?

ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าอุทยานฯ-ป่าไม้จังหวัด-ผู้อำนวยการสำนักปลุกป่า หรือกับการเป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้

คุณชลธิช สุรัสวดี ผ่านงานมาหมดแล้วครับ เรียกได้ว่าหากได้มาเป็นอธิบดี กรมป่าไม้ รับรองไม่มีข้าราชการร้องฮ้อยก็แล้วกัน

ก็จับตาดูกันต่อไปว่าหากมีการยุบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้ากับ กรมป่าไม้

คุณวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเลือกใคร?

ซึ่งเมื่อถึงวันนั้นผมเชื่อว่าจะต้องมีตัวแปรเพิ่มขึ้นมาอีกแน่นอน???

ผีพุ่งไต้